
เรียน  พ่ีนองสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร ทุกทาน 

  

ตามท่ีสมาชิกสวนหนึ่งไดเสนอความคิดเห็นเรื่องใหสหกรณพักชําระหนี้ เปนเวลา 3 เดือน เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนจากผลกระทบการแพรระบาดของโรค COVID – 19 นั้น ทางคณะกรรมการและฝายจัดการ

รับทราบปญหาของพ่ีนอง เราไมไดนิ่งนอนใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เราไดศึกษาขอมูลตลอดท้ังการติดตอหาแหลง

เงินทุนท่ีจะหามาทดแทนหากมีการพักชําระหนี้ เนื่องจากสหกรณเรา มีเงินทุนไมเพียงพอกับความตองของ

สมาชิก จึงจําเปนตองอาศัยเงินทุนจากแหลงอ่ืน  สหกรณไดพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือประโยชนของสมาชิก

และความม่ันคงของสหกรณ พรอมท้ัง 

ไดประกาศในการพักชําระหนี้ในสวนของเงินตนแกสมาชิก มีบางทานไดแสดงความคิดเห็นวาไมเปนการชวย

สมาชิกแตกลับเปนการซํ้าเติมบาง ไมตอบโจทยบาง กระผมในฐานะประธานกรรมการขอนอมรับคําติชม

ท้ังหมดท้ังปวง ความคิดเห็นทุกทานลวนแลวแตมีความสําคัญ แตสหกรณของเราไมสามารถทําไดทุกอยาง

ตามท่ีสมาชิกแสนอ ดวยเหตุดังนี้ 

 1. สถาบันการเงินแตละแหงมีฐานะทางการเงินแตกตางกัน 1) บางแหงมีเงินทุนมาก บริการสมาชิก

ตนเองแลวยังมีเงินเหลือ ตองใหสถาบันอ่ืนกู หรือลงทุนอยางอ่ืน 2) บางแหงมีเงินทุนพอดีกับการบริการ

สมาชิก ไมตองพ่ึงเงินจากแหลงอ่ืน 3) บางแหงเงินไมพอกับความตองการของสมาชิก ตองกูยืม หรือรับฝากเงิน

จากสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือนําเงินมาใหบริการแกสมาชิก  สหกรณเราจัดอยูในกลุมท่ี 3)  เรามีหุน ทุนสํารอง

และเงินรับฝากจากสมาชิก แตไมเพียงพอกับการใหบริการสมาชิก ตองกูยืม หรือรับฝากเงิน จากแหลงอ่ืนมาใช

ในการบริหารจัดการ 

 2. สหกรณเราไดรับชําระหนี้ คือ เงินตนและดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกรายเดือน  เงินท่ีไดรายเดือน

นําไปชําระหนี้เจาหนี้เงินกูท้ังเงินตนและดอกเบี้ยท่ีสหกรณกูยืมมาใหบริการสมาชิก ชําระดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

ใหบริการแกสมาชิกท่ีขอกูรายเดือน และคาใชจายอ่ืน ๆ  

 การท่ีสหกรณประกาศพักชําระหนี้แกสมาชิกเฉพาะเงินตน เปนเวลา 3 เดือน จะมีผลกระทบตอ

สหกรณ คือ เงินท่ีเคยไดรับจากสมาชิกรายเดือน จะลดลงประมาณ 15 ลานบาทตอเดือน (เปนขอมูล

โดยประมาณ ข้ึนอยูกับจํานวนสมาชิกท่ีขอพักชําระหนี้) ดังนั้น เงินจะไมพอตอการชําระหนี้เจาหนี้ภายนอก 

หรือบริการสมาชิก สหกรณตองกูยืมเงินมาเพ่ิมอีกประมาณเดือนละ 15 ลานบาท 3 เดือนเปนเงิน 45 ลาน

บาทโดยประมาณ เราตองรับภาระดอกเบี้ยเจาหนี้เงินกูเพ่ิมแนนอน อยางไรก็ตามเปนความเดือดรอนของ

สมาชิก สหกรณยินดีรับภาระนี้เพ่ือสมาชิก แมจะเปนการเพ่ิมตนทุนในการบริหารจัดการ 

 3. สามารถผอนผันพักชําระหนี้ท้ังเงินตนและดอกเบี้ยไดหรือไม 

     ถาพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบแลว สหกรณของเราอยูในกลุมท่ี 3) ตามขอ 1 การพักชําระ

ดอกเบี้ยดวยคงเปนไดไดยาก  สมาชิกสวนใหญจะรับไดหรือไม เพราะการพักชําระดอกเบี้ย 3 เดือน ก็คือกําไร

ของสหกรณหายไป 3 เดือนของปบัญชีนี้ กระทบตอเงินปนผลและเฉลี่ยคืนแนนอน ปจจุบันสหกรณไดรับเงิน

จากการชําระดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิก ประมาณ 25 ลานบาทกวาตอเดือน  ถา 3 เดือน กําไรลดไปไมตํ่ากวา 

75 ลานบาท  ถึงแมหลักการสหกรณคือ การชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิก การบริหารโดยไมหวังกําไร  



ถาขอมูลเปนเชนนี้ และจากการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกมาหลาย ๆ ทาน สวนใหญเห็นวาไมควรพักชําระ

ดอกเบี้ย ดังนั้นเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการจึงพิจารณาอนุมัติพักชําระ

หนี้เฉพาะเงินตน  คณะกรรมการตองขออภัยดวยท่ีไมสามารถจัดการใหไดทุกอยางตามท่ีเสนอ ถึงแมจะเปน

เงินจํานวนไมมากนัก แตก็พอบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกบางทานได เราหวงใยและจริงใจชวยเหลือ

สมาชิกเสมอ แตก็สามารถทําไดตามศักยภาพของสหกรณ เรา  ท้ังนี้หากเหตุการณหรือสถานการณ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยินดีท่ีจะนํามาพิจารณาเพ่ือดูแลสมาชิกในโอกาสตอไป 

 4. ในกรณีท่ีใหผูคํ้าประกันยินยอมในการพักชําระหนี้นั้น สหกรณดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพราะการพักชําระหนี้ 3 เดือน ถือวาเปนการขยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก เวลาท่ี

ชําระหนี้แลวเสร็จจึงตางจากสัญญาเดิม หากไมไดรับคํายินยอมจากผูคํ้าประกัน เม่ือมีเหตุผูกูไมสามรถชําระ

หนี้แกสหกรณได จะบังคับเรียกรองความรับผิดชอบจากผู คํ้าประกันไมได  เพ่ือประโยชนของสหกรณ 

คณะกรรมการจึงจําเปนตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ตองขออภัยท่ีสรางความลําบากยุงยากในข้ันตอนการขอพัก

ชําระหนี้ดังกลาวดวย 

 5. ไมสามารถเปรียบเทียบสหกรณเรากับธนาคาร หรือสหกรณอ่ืนได เนื่องจากแตละสถาบันมีตนทุน

ในการบริหารท่ีแตกตางกัน บางแหงมีตนทุนสูง มีรายไดจากการบริหารสูง มีทุนเพียงพอท่ีจะดูแลสมาชิกได 

ผลกระทบจะนอย แตสหกรณเราตองอาศัยตนทุนจากภายนอกมาบริหารจัดการดวย จึงไมสามารถทําเหมือนท่ี

อ่ืนได บางสหกรณประกาศลดดอกเบี้ย จากเดิมเหลือ 6.75 ปจจุบันเงินกูสามัญของเราอยูท่ี 6.25 เราตอง

วิเคราะหสถานการณโดยท่ัวไปกอนวาจะสามารถลดดอกเบี้ยไดอีกหรือไม สําหรับเรื่องนี้คณะกรรมการได

นําเขาพิจารณาหารือในท่ีประชุมมาโดยตลอด เรายินดีทําเพ่ือสมาชิกและเพ่ือสหกรณของเราดวย สหกรณอยู

ไดสมาชิกอยูได  

 จากสถานการณการแพรบาดของโรค COVID – 19 สถาบันการเงินบางแหงใชความระมัดระวังในการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารความสี่ยง จากการท่ีเคยใหภายนอกกูยืมเงินเปนชะลอการใหกู บางแหง

ถอนเงินฝากสหกรณอ่ืนเปนตน กระผมขอเรียนพ่ีนองสมาชิกวา สหกรณเราจะบริหารจัดการดวยความระมัด 

ระวังรอบคอบ บริหารดวยความซ่ือสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนใหแกสมาชิกโดยรวม หากมีขอบกพรองท่ีไม

สามารถดําเนินการไดทุกอยางตามท่ีสมาชิกเสนอ กระผมในฐานะประธานกรรมการขอนอมรับผิด ขอขอบคุณ 

สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ  ยินดีรับไปพิจารณาปรับปรุงในการบริหารจัดการใหดีตอไป 

 

     

              ศุภรัฐ พูนกลา               

           (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

                ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 


